

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

แผนงาน สำรองเสปียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

กิจกรรม : ส่งมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน โครงการคลังเสปียงสัตว์ประจำตำบลปี 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นคลังสำรองเพื่อบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

เป้าหมาย :

1. จัดตั้งคลังเสปียงสัตว์ประจำตำบลปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 2 คลัง (โดยคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่เคยจัดตั้งคลังเสปียงสัตว์มาก่อน คือ 1.อำเภอตระการพืชผล และ 2. อำเภอเมืองอุบลราชธานี) และจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 1 คลัง รวมจำนวน 3 คลัง
2. เก็บสำรองเสปียงสัตว์ในคลังเสปียงสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม/ปี/แห่ง

หน่วยงานดำเนินการ : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ภาพกิจกรรม

"ปศุสัตว์อำเภอเมืองเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่"

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองซ่าง หมู่ 7 และบ้านนาทุ่งมั่ง หมู่ 14 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยดำเนินการให้บริการ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการและการเก็บสำรองเสปียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อเตรียมการสำหรับภัยแล้ง



"ปศุสัตว์อำเภอเมืองเคลื่อนที่ ให้บริการเกษตรกร ในพื้นที่"

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 22 คน ปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองเสือ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการให้บริการ ดังนี้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการและการเก็บสำรองเสปียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อเตรียมการสำหรับภัยแล้งการปฏิบัติในครั้งนี้ เกษตรกร มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่มีทีมงานปศุสัตว์เข้ามาบริการและพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์



"ปศุสัตว์อำเภอเมืองเคลื่อนที่"

วันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านบ่อหวาย หมู่ 7 และบ้านดินดำ หมู่ 6 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยดำเนินการบริการ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการและการเก็บสำรองเสปียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อเตรียมการสำหรับภัยแล้ง



"ปศุสัตว์อำเภอเมืองเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"

วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านค้อ หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยดำเนินการ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการและการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อเตรียมการสำหรับภัยแล้ง



"ปศุสัตว์อำเภอเมืองเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านบาก หมู่ 6 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยดำเนินการให้บริการ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการและการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อเตรียมการสำหรับภัยแล้ง



วันที่ 4 มีนาคม 2567

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขมราฐพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานทุกหน่วยงาน ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูร้อน และการจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ในกรณีการเกิดภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทพวงศา 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ โดยมี นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในการประชุม



“มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล สำหรับสัตว์เลี้ยง”

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตำบลแจระแม ณ บ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี



“มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล สำหรับสัตว์เลี้ยง อำเภอตระการพืชผล”

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล รับมอบเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม และมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

